

Số: 833 /SNN-CN
V/v : thực hiện các biện pháp
phòng chống bệnh cúm gia cầm
và thàng vệ sinh tiêu độc khử
trùng đợt 2/2014.

Bắc Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Kính gửi : - UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Thú y tỉnh.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, bệnh cúm gia cầm do vi rút độc lực cao A/H5N6 đã gây tử vong cho một người đàn ông 49 tuổi tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trong tháng 5/2014. Tại Việt Nam, vi rút cúm A/H5N6 đã được phát hiện trên đàn gà tại huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn và trên đàn vịt nuôi tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bắc Giang là tỉnh có đàn gia cầm lớn, lưu thông buôn bán sản phẩm chăn nuôi với các tỉnh diễn ra nhiều, hiện tại đang trong giai đoạn chuyển mùa, sức đề kháng của vật nuôi giảm, vì vậy nguy cơ bùng phát các bệnh dịch trên đàn vật nuôi trong thời gian tới là rất cao.

Thực hiện Công điện khẩn số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 14 tháng 8 năm 2014 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm, Công văn số 6563/BNN-TY ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v triển khai thàng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2/2014; để ngăn chặn không để dịch cúm gia cầm và các dịch bệnh khác bùng phát, lây lan trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục thú y tập trung cao cho công tác phòng chống dịch, tập trung thực hiện tốt một số lĩnh vực sau:

1. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn:

+ Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền khuyến cáo người dân về tác hại và sự nguy hiểm của vi rút cúm gia cầm, để mọi người hiểu và kịp thời báo cho cán bộ thú y cơ sở và chính quyền khi phát hiện gia cầm ốm, chết bất thường. Nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy gia cầm mắc bệnh, làm lây lan dịch bệnh.

+ Phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm dịch tại gốc; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch thú y; tiêu hủy triệt để các đàn gia cầm dương tính với vi rút cúm theo hướng dẫn của cơ quan thú y, không để dịch bệnh lây lan diện rộng và lây nhiễm vi rút cúm cho người.

+ Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc tiêm vắc xin đại trà đợt 2/2014 cho đàn vật nuôi trên địa bàn, tiêm phòng bổ sung kịp thời cho đàn vật nuôi mới tái đàn, nhập đàn.

- Phát động và triển khai “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2/2014 để phòng, chống dịch bệnh vật nuôi” :

+ Thời gian từ ngày 01/9 đến hết ngày 30/9/2014.

+ Địa điểm triển khai:

* Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, trang trại chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm, hộ gia đình: Thực hiện việc phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn sạch sẽ khu vực chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm, thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn lấp; san lấp các vũng nước tù đọng, khơi thông cống rãnh; phun thuốc sát trùng theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

* Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm: tiến hành phát quang cây cỏ xung quanh, quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vùi trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy. Phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường vào cơ sở, các phương tiện vận chuyển và gia cầm mới ấp nở.

* Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: phát quang cây cỏ xung quanh nhà xưởng, khơi thông cống rãnh, quét dọn, thu gom phân rác nơi nuôi nhốt gia súc, gia cầm; phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ nơi nuôi nhốt, phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở, khu vực giết mổ sau mỗi ca sản xuất.

* Đối với các chợ, tụ điểm buôn bán gia súc, gia cầm: quét dọn và xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp hoặc đốt; phun thuốc khử trùng nơi giết mổ động vật, các vật dụng, nơi bày bán sản phẩm giết mổ cuối mỗi buổi chợ, các tụ điểm buôn bán gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển ra vào nơi giết mổ và các điểm mua bán.

+ Cách thức tiến hành:

* Những trang trại, gia trại, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí tổ chức thực hiện việc vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực sản xuất, chăn nuôi dưới sự hướng dẫn, giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.

* UBND các xã, thị trấn tổ chức các đội vệ sinh và phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi công cộng đường làng ngõ xóm, chợ buôn bán gia cầm, kinh phí hoạt động do ngân sách địa phương cấp.

2. Chỉ cục Thú y tỉnh:

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh tại cơ sở. Thực hiện kiểm dịch, phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn, không để các sản phẩm chăn nuôi chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển vào tiêu thụ trên địa bàn hoặc vận chuyển qua địa bàn đi tiêu thụ ở các tỉnh khác.

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đại trà và tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là vắc xin cúm gia cầm. Chỉ đạo Trạm thú y tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt “Tháng vệ

sinh tiêu độc khử trùng đợt 2/2014”. Phối hợp với các huyện, thành phố chuẩn bị máy phun, hóa chất để phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn đạt hiệu quả. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2/2014” về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố; Chi cục Thú y tỉnh nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- GD, Phó GD Dương Thanh Tùng;
- Lưu VT, CN.

***Bản điện tử:**

- Cục Thú y, Cục Chăn nuôi;
- UBND các huyện, thành phố ;
- Chi cục thú y tỉnh.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Dương Thanh Tùng